

การบันทึกประวัติอาชญากรรม

พ.ต.ท.อัปดุลเลาะห์ เหลี่ยมแดง

อาจารย์(สบ๒) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙

ในสถานการณ์ของของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นพลวัตมากขึ้น มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชน วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมและการกระทำความผิดพัฒนารูปแบบ มีความสลับซับซ้อน มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและอนาคตมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุก ๆ ปี รวมทั้งอายุตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยก็มีแนวโน้มที่จะลดลง และลักษณะของการกระทำความผิดหรือข้อกล่าวหาที่ยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเมื่อมีการกระทำความผิดหรือมีการก่ออาชญากรรมขึ้นหน่วยงานแรกที่เราเปรียบเทียบว่าเป็นต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเริ่มต้นจากการรับแจ้งความจากผู้เสียหาย หรือตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง หากพบว่ามีอาการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นสามารถแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานฝ่ายปกครอง ในเขตท้องที่เกิดการกระทำความผิดหรือทราบว่ามีอาการกระทำความผิดเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด และทำการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด เพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และเมื่อมีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาได้ หรือผู้ต้องหาเข้ามาพบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาคดีอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดี

ลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าลหุโทษ รวมทั้งความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้ว และศพซึ่งตายผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างควบคุมของเจ้าพนักงาน หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องจัดส่งแผนพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วย การพิมพ์ลายนิ้วมือไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานส่วนภูมิภาคเพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในสารบบต่อไป ซึ่งในอดีตนั้นเมื่อผู้ต้องหาถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ ก็จะไปปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรทันที ถึงแม้ว่ากระบวนการการดำเนินคดียังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งตามหลักทั่วไปแล้ว ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของบุคคลหรือผู้ต้องหาที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาแล้วหรือบุคคล ที่ผลของการดำเนินคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ ซึ่งเป็นไปตามหลัก Presumption of Innocence แต่ในความเป็นจริงประวัติอาชญากรก็ยังถูกเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของการสืบสวนสอบสวนและ การป้องกันปราบปราม อีกทั้งยังให้บริการในการตรวจสอบประวัติบุคคลสำหรับคัดกรองบุคคลเข้าทำงานหรือรับราชการ การเดินทางไปต่างประเทศ หรือเพื่อประกอบการขออนุญาตต่าง ๆ ในกรณีที่กฎหมายระเบียบของทางราชการกำหนดคุณสมบัติให้ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลนั้นได้

ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ด้วยระบบชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน รวมทั้งการบันทึกผลคดี ให้มีความเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง เทียบตรง และเพื่อการปฏิบัติงานตำรวจมีคุณภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยี และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคคล ได้กำหนดแยกฐานข้อมูลประวัติต่าง ๆ ไว้ ดังนี้

๑. "ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา" หมายความว่า บัญชีข้อมูลของบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา แต่ยังมีได้ถูกฟ้องต่อศาล หรือฟ้องต่อศาลแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด

ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา ห้ามมิให้เปิดเผยทะเบียนประวัติผู้ต้องหา ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพื่อประโยชน์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในภารกิจคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนสอบสวน การรักษาความปลอดภัยของทางราชการ และการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม และในกรณี

ที่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานใดต้องการประวัติผู้ต้องหา เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ให้เป็นอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการทะเบียนประวัติผู้ต้องหา ทะเบียนประวัติอาชญากร และทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่มีชื่ออาชญากร

๒."ทะเบียนประวัติอาชญากร" หมายความว่า บัญชีข้อมูลของบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ว่าเป็นผู้กระทำความผิดในคดีอาญา โดยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่าหนึ่งเดือน โดยไม่รอการลงโทษ ยกเว้นเป็นผู้กระทำความผิดโดยประมาท

ทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นทะเบียนที่เปิดเผยได้ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน

๓."ทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่มีชื่ออาชญากร" หมายความว่า บัญชีข้อมูลของบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญาโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้ หรือรอการกำหนดโทษ หรือลงโทษกักขัง หรือลงโทษปรับสถานเดียว รวมถึงเป็นผู้กระทำความผิดโดยประมาท

ทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่มีชื่ออาชญากร ไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการให้ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ในกรณีของการกระทำความผิดซ้ำจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

และในกรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน ห้ามมิให้เปิดเผยหรือนำประวัติการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้าย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนนั้น ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้มีอำนาจในการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา

ในการพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นกำหนดให้พนักงานสอบสวน มีหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาทุกประเภท เว้นแต่คดีโทษหรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าคดีโทษ รวมทั้งความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้ว และศพซึ่งตายผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน และหากกรณีที่ตั้งสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนมีความพร้อม อาจจัดให้มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometric) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนบุคคลด้วยก็ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตาหรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา

การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาให้พิมพ์ในโอกาสแรก ด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยหมึกพิมพ์ตามแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ

การบันทึกข้อมูลและการกรอกข้อมูลการพิมพ์ลายนิ้วมือ

การพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ถือวาระที่ผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านเป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

การพิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วด้วยหมึกพิมพ์ ให้กรอกข้อความต่าง ๆ ลงในช่องว่างที่กำหนด ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และอ่านง่าย แล้วลงลายมือชื่อผู้ถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้บันทึก ผู้พิมพ์ และพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานหรือพิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วใด แทนการลงลายมือชื่อผู้ถูกพิมพ์ก็ให้ระบุว่าพิมพ์จากนิ้วใด

การพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคคลสัญชาติไทย ให้บันทึกข้อมูลหรือ กรอกข้อความแล้วแต่กรณี ให้มีคำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนให้ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

การพิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลต่างด้าว หรือชาวต่างประเทศ ให้บันทึกข้อมูลหรือกรอกข้อความแล้วแต่กรณี ให้มีคำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษพร้อมระบุประเทศ และเลขที่หนังสือเดินทาง

บัตรประจำตัว หรือเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ หรือบันทึกเลขที่ออกใบสำคัญของผู้นั้นตาม ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ

การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาด้วยหมึกพิมพ์ สำหรับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง ให้บันทึกคำว่า "ศาลแขวง" แต่ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพให้บันทึกคำว่า "รับสารภาพศาลแขวง" ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้า มุมบนซ้ายของแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

การพิมพ์ลายนิ้วมือ

การพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ระบบการพิมพ์ลายนิ้วมือจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร

การพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกพิมพ์ ให้ใช้หมึกพิมพ์สีดำ สำหรับพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเฉพาะ และการพิมพ์ต้องให้ปรากฏลายเส้นที่ชัดเจนสมบูรณ์ โดยให้เห็นลายเส้นของข้อปลายแต่ละนิ้วจากขอบ เล็บด้านหนึ่งถึงขอบเล็บอีกด้านหนึ่ง ในกรณีนิ้วใดพิการหรือไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ ให้บันทึกไว้ช่อง ของแบบพิมพ์ ให้ตรงตามตำแหน่งของนิ้วนั้น ๆ ว่าเป็นนิ้วด้วน หงิกงอ นิ้วติด หรือนิ้วเกิน เป็นต้น

การคัดแยกและถอนประวัติ

๑. ให้นำแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติผู้ต้องหาบันทึกลงใน "ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา" โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพื่อประโยชน์ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกิจคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อใช้ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวน การสอบสวน การรักษาความปลอดภัยของทางราชการ และการพิจารณา ในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงกรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ได้รับ มอบหมายอนุญาตให้ตรวจสอบได้ เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางวิชาการ ทาง อาชญาวิทยาทางการแพทย์ โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใด รวมถึงกรณีผู้ ร้องขอให้ตรวจสอบโดยมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยตาม รัฐธรรมนูญที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแสดงว่า บุคคลนั้นได้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด

๒. เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดในคดีอาญา โดยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกเกินกว่าหนึ่งเดือน โดยไม่รอการลงโทษ ยกเว้นเป็นผู้กระทำความ ผิดโดยประมาท ให้ถอนแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติจากทะเบียนประวัติผู้ต้องหามาบันทึกลงใน

"ทะเบียนประวัติอาชญากร" เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนต่อไป

๓. ในกรณีที่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานใดต้องการประวัติผู้ต้องหาเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ "คณะกรรมการทะเบียนประวัติผู้ต้องหา ทะเบียนประวัติอาชญากร และทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่มีชื่ออาชญากร" ที่จะพิจารณาวินิจฉัยที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานใด

๔. กรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน ห้ามมิให้เปิดเผยหรือนำประวัติการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้าย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนนั้น ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. สำหรับผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญาโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้ หรือรอการกำหนดโทษ หรือมีเพียงโทษกักขัง หรือปรับสถานเดียว รวมถึงผู้ที่ได้กระทำความผิดโดยประมาท ให้ถอนชื่อและประวัติจากทะเบียนประวัติผู้ต้องหามาบันทึกลงใน "ทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่มีชื่ออาชญากร" โดยไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการให้ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนในกรณีของการกระทำความผิดซ้ำซากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ความสำคัญของลายพิมพ์นิ้วมือ และการนำไปใช้

ลายพิมพ์นิ้วมือมีความสำคัญสูงมากและมีการนำไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน เพราะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลไม่ซ้ำซ้อนกันของแต่ละบุคคล ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีหน้าที่ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือที่ผ่านการตรวจสอบและพิสูจน์ลายนิ้วมือของมนุษย์มากมาย ก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีสถาบันใดพบลายนิ้วมือของบุคคล 2 คน หรือคนเดียวกันแต่ละคนแต่ละนิ้วที่เหมือนกันหรือซ้ำกันเกิดขึ้นเลย และลายพิมพ์นิ้วมือของเรานั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งยังไม่มีวิธีการใดที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะลายเส้นของนิ้วมือให้เป็นอย่างอื่นได้ ลักษณะลายเส้นในลายนิ้วมือของมนุษย์นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย จะมีบ้างก็เพียงแต่ขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามวัยและความเจริญเติบโตของร่างกายเท่านั้น

และนอกจากการนำลายนิ้วมือไปใช้ในการบันทึกข้อมูลการกระทำความผิดของผู้ต้องหาแล้ว ปัจจุบันยังมีการใช้ประโยชน์จากลายนิ้วมือ ดังต่อไปนี้

๑. รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ลายนิ้วมือมีความคงทนและยากที่จะปลอมแปลง ทำให้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยในการตรวจสอบตัวตนของบุคคล การนำลายนิ้วมือไปใช้ในระบบการเข้าถึงข้อมูล หรือระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกปลอมแปลงหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

๒. การตรวจสอบยืนยันตัวตน ลายนิ้วมือนั้นถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบตัวตนของบุคคลทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ในการตรวจสอบตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเข้าถึงอาคารสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงหรือบริการต่าง ๆ

๓. การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำลายนิ้วมือที่พบในสถานที่เกิดเหตุ(ลายนิ้วมือแฝง)มาใช้ในการระบุตัวตนของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิด

๔. การบันทึกเวลาและการเข้าถึงข้อมูล ลายนิ้วมือมีความสามารถที่จะนำมาใช้ในการบันทึกเวลา และการทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของบุคคล เช่น ในการลงชื่อเข้าใช้ระบบ การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการเข้าถึงบริการอื่น

๕. การจดทะเบียนประชากร งานทะเบียนราษฎร กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย นำลายนิ้วมือมาใช้ในกระบวนการจดทะเบียนประชากร เพื่อให้ข้อมูลสำหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันการจดทะเบียนซ้ำซ้อน

๖. การใช้ในการค้นหาและการตรวจสอบข้อมูล ลายนิ้วมือมีความสามารถที่จะนำมาใช้ในกระบวนการค้นหาข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล เช่นในระบบตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ การตรวจสอบประวัติการศึกษา หรือในการค้นหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

จากตัวอย่างการนำลายนิ้วมือไปใช้ประโยชน์นี้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือสูงในหลายด้าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกรวดสบายในการจัดการข้อมูลและตรวจสอบตัวตนบุคคลอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๖๖

เบญญาภา ทองเมืองหลวง(พ.ต.ท.). การบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปีที่ ๖ ฉบับ
ที่ ๑ เดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

วรปาตี สกุโลไทย. ธาณี วรภัทร์(รศ.ดร.). การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. สืบค้นจาก <https://grad.dpu.ac.th/upload/content/files/>